

Trường Tiểu học Ái Mộ B thực hiện

Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng tự phục vụ - Em lớn khôn mỗi ngày”

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên Kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục tiểu học năm học 2024-2025, Sáng ngày 14/10/2024, Trường Tiểu học Ái Mộ cùng các trường Tiểu học Ái Mộ A, Tiểu học Phúc Lợi và Tiểu học Gia Quát đã phối hợp xây dựng và thực hiện thành công chuyên đề “*Giáo dục kỹ năng tự phục vụ - Em lớn khôn mỗi ngày*”. Chuyên đề đã được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Ngành Giáo dục đào tạo Quận Long Biên và nền tảng YouTube đến các trường Tiểu học trên địa bàn Quận nhằm tuyên truyền Giáo dục kỹ năng sống cho 100% các em học sinh.

Kỹ năng tự phục vụ là một yếu tố quan trọng, có thể giúp học sinh tăng cường tính độc lập và cảm giác về sự thành công. Rèn cho học sinh kỹ năng tự phục vụ, các em sẽ ý thức được sự cần thiết phục vụ bản thân, biết tự chăm sóc bản thân, tăng cường tính độc lập, các em sẽ sống có trách nhiệm với mình, quan sát làm theo hướng dẫn của người lớn trong các công việc hằng ngày ở nhà cũng như ở lớp.

Tại điểm cầu trường TH Ái Mộ B, các bạn học sinh trường TH Ái Mộ B chia sẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân trước khi đến trường tại gia đình từ việc ngủ dậy đúng giờ, tự vệ sinh cá nhân, thể dục buổi sáng, tự ăn sáng và đến trường trong một tinh thần vui vẻ chào đón những tiết học bổ ích. Tại các lớp học, 100% các lớp tham dự và cùng tham gia các hoạt động chuyên đề.

Cùng 3 điểm cầu TH Phúc Lợi, TH Ái Mộ A, TH Gia Quát, HS trường TH Ái Mộ B đã tham gia 1 cuộc thi “*Ai nhanh hơn khéo léo hơn*” với 2 đội thi (6 học sinh) với nội dung thi gấp chăn 5 chăn và 10 bộ quần áo trong thời gian 5 phút và đã giành chiến thắng trước khi thục 1 bài hát và nhận được nhiều phần quà từ Ban tổ chức.

Kết thúc chuyên đề là màn đồng diễn tập thể bài hát “*Mẹ ơi, đừng lo!*” như một thông điệp gửi gắm tới bố mẹ “Con đã lớn khôn, đã tự biết phục vụ bản thân mỗi ngày,...”

Những hoạt động, trò chơi diễn ra trong buổi chuyên đề giúp các em học sinh rất phấn khởi, đồng thời các em đã nhận ra được giá trị tự phục vụ bản thân. Đây thực sự là chuyên đề kỹ năng sống hiệu quả, thể hiện sự sáng tạo của các nhà trường trong việc cung cấp cho các em hành trang kỹ năng sống trong cuộc sống hàng ngày.

Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Một số hình ảnh của buổi chuyên đề tại điểm cầu trường Tiểu học Ái Mộ B











